

- Riêng sáng ngày 24 tháng 04 năm 2012, nhà công quy nên Viết công tên H&#ng Yên đã huy động các lực lượng công an, b&#đ&#i, dân phòng, lên đ&#n trên 3 ngàn người,

cùng khoảng 40 máy ủi đất, đ&#n công ch& cánh đ&ng 70 m&#u của xã Xuân Quan, đ&# lý đ&#t xây dựng án khu đô thị Sinh Thái và Thành phố Mới Ecopark.



Đ&# án khu đô thị Ecopark đ&#c b&#t đ&#u t&# năm 2004, trên diện tích 500 m&#u thuộc 3 xã Xuân Quan, Phường Công, Công Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 4 ngàn hộ gia đình của 3 xã, đ&#c đ&#a ph&#ng đ&#ng đ&#n bù &#m&#c 36 triệu m&#t sào ruộng. Người dân các xã này cho rằng, đây là mức đền bù quá thấp, không đ&# đ&# tái đ&#nh c&# và b&#t đ&#u của công nhân. Vì vậy có khoảng 2 ngàn hộ gia đình đã kiên quyết không chấp nhận và c&# bám đất đ&# s&#n xu&#t. Người dân 3 xã đã n&#p đ&#n khiêu khích tên công nhân đ&#n trung &#ng, qua các cơ quan đ&#ng, chính phủ, quốc hội và một trận đấu quần, nhưng chủ a đ&#c giữ quyết định đi m.

Ngày t&# sáng sớm ngày 23/04/12, đ&#c tin tên s&# tiến hành công ch& cánh đ&ng xã Xuân Quan vào ngày 24/04/12. Hàng trăm dân 3 xã cùng t&#p v&# cánh đ&ng, đ&ng l&#u, ng&# qua đêm đ&# giữ đ&#t. Nông dân quyết giữ đ&#t nên sinh sống của ngàn đ&#i t&# tiên đ&# l&#i cho con cháu. Nhà công Viết công b&#t chấp liêm s&#, b&#t chấp luật pháp, b&#t chấp công luận, b&#t k&#t&# cách của nhà công quy nên đã t&# bị n mình thành b&#n ăn công p, dùng quy nên lực và công lực quốc gia đ&#tr&#ng tr&#n công p đ&#t s&#ng của người nông dân th&#p c&# bé h&#ng. Theo người dân đ&#a ph&#ng kể l&#i: “Ngày t&# 5 giờ 30 sáng ngày 24/04, công an, b&#đ&#i, công xã hội đen, mang mã t&#u, đeo ch&#n tr&#c ng&#c, kéo dài c&# 2 cây s&# tiến đ&#n hi&#n tr&#ng”. “Cu&#c công ch& b&#t đ&#u t&# 7 giờ 30, chúng b&#n súng lên tr&#i đ&#a dân”. “Lúc h&#n lo&#n đó, dân cũng công đ&#t đ&#, thì nó cũng công đ&#t đ&# l&#i dân. Nó có mã t&#u, dùi cui, nó công gõ ch& đ&# dân, r&#i công c&# chai l&# đ&# dân, nó công c&# súng”. “Ném xăng qua l&#i, người dân b&# cháy, cháy h&#t áo, có người bị b&#ng m&#t” “Đ&# có 5 hoc 6 người bị b&#t đ&#a lên xe”. “Đ&#n 9 giờ thì lực lượng công chính quy nên đã đ&#n toàn b&#ng người dân ra khỏi cánh đ&ng và xe ủi đất đã đi g&#n nh&# toàn b&# cánh đ&ng 70 m&#u của xã Xuân Quan”. Ti&#c rằng, người nông dân &# đây chấp quen với Pháp đ&#u tranh B&#t B&#o Đ&#ng là: Người Yên hay N&#m Xuân ng nh&# người dân n&# thu&# xa, đ&# không r&#i lo&#n hàng ngũ, bu&#c đ&#i ph&#ng ph&#i khiêng tên người m&#t lên xe. Hàng ngàn người 3 xã Xuân Quan, Phường Công, Công Cao mà làm th&#, thì b&#n ăn công p này s&# phi&#n ph&#c to.

Nhưng dù sao, việc Viết công cho tiến hành cướp công cướp đoạt hoa màu, cướp bóc chính công nông dân, mà cướp bóc bù đắp đáng là một hành động phi pháp công ăn cướp, chứ không phải là hành vi công chính công mà nhà nước pháp quyền. Đây không phải là một hành động riêng lẻ, mà đã là một hành động phá vỡ công ăn cướp công ăn cướp công ăn cướp Công Hộ Ruộng Đát đái và Toàn Dân, mà nghiêm danh đác quyền Tập Hộ Ruộng Đát đái và Đáng Viên có quyền, có thể. Chính vì vậy mà các cướp chính quyền Xã, Huyện, Tỉnh, kể cả Trung ương đã làm đáng quyền hành, chiếm đoạt cướp đoạt công ăn nông dân làm công ăn riêng, hay sang bán cho bản tài phiệt trong nước và ngoài quốc. Tạo ra hàng triệu, triệu dân oan, gõ công ăn cướp nạn, mà không đâu có quyền giới quyền. Gần đây đã có hàng triệu hàng ngàn dân oan đã kéo về Hà Nội để khiếu kiện. Không thể giới quyền đát đái má đác và đá dân oan, khi cướp giới thiệu đác cướp công ăn đác tài toàn quyền, một cướp đá không tôn trọng nhân quyền: Quyền tập do tập quyền, tôn giáo, ngôn luận, chính trị, công dân. Không tôn trọng quyền tập thể tài sản, nhất là quyền tập thể ruộng đất công ăn nông dân, quyền lập nghiệp đoàn công ăn công nhân đá bản quyền lợi lao động...

Trong khi đó chính quyền và đáng quyền Viết công thừa thu ăn chia với nhau để ‘cha truyền con nối’ nắm giới quyền công chính trị, nhất là quyền lợi kinh tế. Điển hình là Nguyễn Thanh Phương 28 tuổi, con gái Nguyễn Tấn Dũng, thừa kế Viết công, đác đá lên chức Chủ tịch Hội Đáng Quận Trưng Vương khoán Bá Viết, nắm ngành tài chính. Con gái Tô Huy Ráa ủy viên Bộ Chính Trị, thừa kế ban chấp hành Viết công là Tô Linh Hằng 24 tuổi, đác bản vào chức Chủ tịch Hội Đáng Quận Trưng công ty Vinaconex, nắm ngành xây dựng. Đá là những nạn hái ra tiền. Đáng nhiên là các ủy viên BCT khác cũng phải đác chia chác thừa đáng thì mới tìm yên đác nạn bản đang ung thái, đáng phó với cướp diệt kinh tế đang đá đác, dân chúng cướp bóc ráng ráng đáng loán, Bản Đông nạn sống, Trung ương o ép, Hoạch hoạch nạn, với đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền công ăn người dân chính quyền mình.

Ông Michael Posner phát ngôn viên Trung ương Hoạch đác trách dân chúng, nhân quyền và lao động, đá đi Bản Ngoại Giao Mỹ hôm 20/04/12 đã chính thức gửi văn thư công mán và trả lời 150 ngàn người Mỹ gửi Viết, đã tham gia ký Thư nháng Nguyễn Thị giới Tòa Bách ác, do đài truyền hình SBTN phát đáng hôm tháng 2 năm 2012. Ông viết: “Chúng tôi muốn nói với công mán tập thể mái người ký thư nháng yêu cầu Hoạch chú trọng nhân quyền tập thể Việt nam, trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong tiến trình đái thoại với Việt nam, chúng tôi ghi nhận quan điểm công ăn đáng công ăn người Việt đá Hoạch”. Ông cho biết: “Trong thời gian gần đây, Bản Ngoại Giao Hoạch tiếp tục đáng mán nháng tiến trình nhân quyền công ăn cao nhất, trong khi Hoạch theo đuổi một loạt các quyền lợi liên quan đán an ninh, kinh tế và chián lược với Việt nam”. Ông nêu ra những công ăn lợi ích công ăn các quan chức cao cấp Hoạch, và chính ông Đái sứ Mỹ tại Hà Nội cũng đã thừa đáng xuyên tích cướp bóc lợi nhuận và thúc đẩy nhà cầm quyền Viết công phải thi nhân quyền tập thể Việt nam. Ông cho biết: “Trong các cuộc thảo luận với Việt nam hiện nay về phát triển máu đách, với đáng nhân quyền cũng luôn luôn đác nêu lên” Ông khẳng định: Chính quyền Trung ương Barack Obama sẽ tiếp tục đái thoại với công ăn đáng người Mỹ gửi Viết”. Cuộc cùng ông khuyán khích

Viết Công không giữ thể chính quyền thể biến thành bản ăn cướp man rợ

Tác Giả: Lý Đ&i Nguyễn

Thứ Hai, 30 Tháng 4 Năm 2012 17:32

những người ký thể những thể, thể p thể bày thể ý kiến và quan tâm của mình về hành pháp Hoä.

Nhä về y chính quyền Hoä thể c sä đang muän ngäi Mä gäc Viät, thể p thể lên thể ngä đòi Nhân Quyền cho đäng bào của mình còn ä Viätnam, đä cho giäi chäc Hoä dùng đó thúc đäy Viät thể ngä phäi tôn träng nhân quyền Viätnam. Đây cũng là mät đäp đä cho ngäi dân trong näc biät räng, cäng đäng ngäi Viät thể i häi ngoäi luôn luôn quan tâm thể i cänh đau khổ, mät nhân quyền cä đäng bào mình thể i quê nhà. Cän nhìn thể ngä vào sä thể t đä thể y räng: Viät thể ngä là bän ăn cäp, chúng chä sä áp läc của quäc thể, nhät là nhäng näi chúng phäi đäa vào đä cäng cä quyền läc và quyền läi, mà Mä và Täu là hai thể läc quäc thể chúng đäa hiän nay. Chúng cũng thể a đä ranh mãnh đä hiäu ra räng: Dù Täu rät hung häng, đäy tham về ngä Đäi Đä Quäc, nhäng về n phäi näng theo chính sách quäc thể của Mä đä thích äng. Chính vì về y mà thể ngä nói của Mä có säc näng đäi về i Viät thể ngä. Khi Mä đä quyät tâm và có biän pháp cä thể đä thúc đäy Viät thể ngä phäi tôn träng Nhân Quyền ä Viätnam, thì Viät thể ngä khó thể cäng. Nhäng näu Mä về n duy trì chä đä cäng sän đäc tài cho đä sai, nhä thể là giäi läi mät hä thể ngä cäm quyền ăn cäp man rä nhä hiän nay. Chä có Dân Chä Hoä chä đä, mäi thể o näi mät hä thể ngä chính quyền biät tôn träng nhân quyền, đä ngäi Mä xóa đi về t nhä läch sä của ngày 30 tháng 04 năm 1975.